

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

## ด้านเศรษฐกิจ

๑. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดเตรียมโครงการลงทุนที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อรองรับหากเกิดกรณีที่โครงการลงทุนใดไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ว่า ให้กระทรวงการคลังกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินของกองทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการนำสภาพคล่อง ส่วนเกินของกองทุน หมุนเวียนต่าง ๆ เพื่อไปใช้ประโยชน์ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล

๓. ให้กระทรวงพาณิชย์เร่งขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้าจีไอ (Geographical Indication : GI) จากทั่วทุกภาคของประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการคุ้มครองสินค้า ให้เป็นสิทธิเฉพาะของผู้จดทะเบียน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นให้ดีขึ้น และสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมการรองรับหากประเทศไทยเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership : TPP) ด้วย

## ด้านสังคม

๔. ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการช่วยเหลือ นักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษาในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากครอบครัวประสบปัญหาด้านรายได้ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

## ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๕. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดหลักสูตร การฝึกอบรมต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณของทางราชการชะลอการรับภาคเอกชนและข้าราชการที่เกษียณอายุ ราชการไว้ก่อน นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรดังกล่าว โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการ ของหน่วยงานที่จัดเป็นหลัก และมีข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมฝึกอบรมได้ในสัดส่วนไม่เกิน ๑ ใน ๓ รวมทั้งมีข้อกำหนดไม่ให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมต่อเนื่อง ๒ หลักสูตรด้วย

/๖. ...

๖. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) รับทราบแผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนแล้ว นั้น ให้กระทรวงคมนาคมกำกับและเร่งรัดให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คัดสรรและบรรจุบุคลากรที่จำเป็นตามกรอบระยะเวลาที่แผนดังกล่าวกำหนดต่อไปด้วย

๗. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปประสานทันตแพทยสภาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางทันตกรรมในปัจจุบัน

๘. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) อนุมัติหลักการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ซึ่งได้มีการดำเนินการในพื้นที่สวนป่าห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลการดำเนินการไปในพื้นที่อื่น ๆ โดยให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และแผนการบริหารจัดการน้ำด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี